

Ý Yên Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Đoàn - Đội và phong trào Thanh thiếu nhi năm học 2023 - 2024

Sáng ngày 22/8/2023, tại hội trường Trung tâm Chính trị huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn – Hội đồng Đội huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Đội và phong trào Thanh thiếu nhi năm học 2022-2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 và tập huấn chuyên đề năm 2023.



Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Vũ Thị Thúy Nga, UVBTV Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Trưởng Ban Thanh thiếu niên trường học; Nguyễn Văn Mạnh, UVBTVHU, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Trương Thị Tuyết, HUV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy.



Năm học 2022 – 2023, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học cũng như công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn huyện tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác phối hợp giữa Đoàn thanh niên với cấp ủy, BGH các trường ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. Nội bật là tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng truyền thông đa phương tiện, đặc biệt là mạng xã hội Facebook đồng thời tổ chức các diễn đàn, chương trình, cuộc thi, sinh hoạt dưới cờ, chuyên đề ngoại khóa để tuyên truyền, giáo dục, định hướng và kịp thời nắm bắt dư luận trong đoàn viên, thanh niên và học sinh. Các phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã được các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện khá hiệu quả, thu hút đông đảo học sinh và đoàn viên tham gia.

Riêng trong năm học 2022– 2023 vừa qua, BTV Huyện đoàn đã phối hợp với Đoàn các trường và các chi đoàn trực thuộc tổ chức thăm hỏi, tặng 48 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng cho các gia đình chính sách nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ; thành lập được 5 đội hình tình nguyện “*Tiếp sức mùa thi*” với sự tham gia của 100 tình nguyện viên trong đó có đoàn viên thanh niên khối trường học. 100% Đoàn các trường đã tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ học tập thông qua các giải thưởng và quỹ học bổng, đồng thời vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, con em có thành tích học tập, rèn luyện tốt. Tiêu biểu là Đoàn trường THPT Tổng Văn Trân đã trao tặng 102 suất quà với tổng giá trị 59,1 triệu đồng, số tiền được trích từ nguồn quỹ “*Xuân yêu thương*”; Đoàn trường Đỗ Huy Liêu tiếp tục

đẩy mạnh chương trình “*Giúp bạn đến trường*”, qua đó đã tặng 15 suất quà, mỗi suất 300 nghìn đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó; Đoàn trường THPT Đại An đẩy mạnh xây dựng quỹ “*Vì học sinh nghèo Đại An*”, trao tặng 11 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cùng 52 suất, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng, tặng kính miễn phí cho 40 học sinh, trị giá 24 triệu đồng...

Bên cạnh đó, các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học cũng đã có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả khả quan, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua trong các Nhà trường. Trong năm học qua, ĐVTN các trường và trung tâm đã đăng ký 5895 ý tưởng sáng tạo trên ngân hàng ý tưởng sáng tạo của TW Đoàn, duy trì hoạt động của 25 CLB đội, nhóm học tập, thu hút gần 600 ĐVTN tham gia. Các hoạt động tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, định hướng việc làm cho hs khối THPT, TTGDTX cũng được triển khai thực hiện tốt. Qua đó, đã thúc đẩy và nâng cao chất lượng các phong trào và chương trình đồng hành cùng thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh và gắn kết. Trong năm học vừa qua, Đoàn các trường đã tổ chức kết nạp mới được 1.683 Đoàn viên, làm lễ trưởng thành cho 2.152 đoàn viên khối 12, giới thiệu 16 đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp.

Với chủ đề “*Thiếu nhi Việt Nam - Làm nghìn việc tốt, tiến bước lên Đoàn*”, trong năm học qua, công tác Đội và phong trào thiếu nhi cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, hoàn thành 5/5 chỉ tiêu đã đề ra. Qua đó, đã tạo môi trường cho học sinh, đội viên thực hiện hiệu quả phong trào “*Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy*” gắn với lập thành tích các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng. Các hoạt động tương thân, tương ái, giúp đỡ bạn nghèo được 100% Đội viên trong các Liên đội tham gia tích cực. Nhiều công trình, phần việc hướng tới thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó đã được triển khai kịp thời và rộng khắp. Nhân dịp Tết Trung Thu, BTV Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện đã tổ chức thăm và tặng 3 bộ trống Đội và 6 suất quà cho Hội trại thu với tổng giá trị 12 triệu...



Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Thúy Nga, UVBTV Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Trưởng Ban Thanh thiếu niên trường học và đồng chí Trương Thị Tuyết, HUV, Trưởng ban Dân vận HU đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng đội huyện đã đạt được trong năm học 2022 – 2023 vừa qua. Các đồng chí cũng đề nghị trong năm học tới, các tổ chức Đoàn, Đội trong trường học cần thường xuyên đổi mới hơn nữa hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật cũng như rèn luyện ý thức, tác phong, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội cho Đoàn viên, đội viên và thanh thiếu nhi nhằm nâng cao trách nhiệm,

lý tưởng sống cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, tập trung triển khai thực hiện tốt các công trình, phần việc thanh niên, phần việc măng non; tích cực hưởng ứng và tổ chức các hoạt động Đoàn, Đội theo chủ đề, chủ điểm gắn với nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập. Chú trọng ứng dụng chuyên đổi số và nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, đội; chất lượng cán bộ đoàn, cán bộ đội, chất lượng đoàn viên tạo nguồn cán bộ trẻ có năng lực, triển vọng đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.





Với những nỗ lực, cố gắng của các Đoàn, Đội trong huyện, nhân dịp này, Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2022 – 2023.



Trong sáng cùng ngày, đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội khối trường học và các xã, thị trấn đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện truyền đạt các nội dung quan trọng của Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 theo Kết luận số 48 – KL/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị; triển khai Nghị quyết số 17-NQ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị

trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Tiếp đó, Thạc sĩ Hoàng Thu Hà, Ủy viên Hội đồng huấn luyện Trung ương đã truyền đạt phương pháp kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội năm học 2023-2024./.

Nguồn: yyen.namdinh.gov.vn